

KHỔ SỞ vì chiêu trò thầy bói

Cùng với sự phát triển của Internet, những người trẻ chỉ cần một cú “click” và vài cuộc điện thoại, là có thể đặt xem những bộ hồ sơ vận mệnh một năm, năm năm thậm chí là cả đời của bản thân. Tuy nhiên thực hư chất lượng của những sản phẩm ấy ra sao vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét.

“Lao đao” những hồ sơ vận mệnh

Anh N.T.Thành (35 tuổi) có mở một đại lý cung cấp nước uống đóng chai tại Bắc Ninh, công việc làm ăn trong khoảng mười năm nay tương đối thuận lợi. Nhưng anh có ý định mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác. Năm 2021 anh đặt hàng quyển “Hồ sơ vận mệnh” tại một công ty chuyên về bói toán, phong thủy tại Hà Nội. Anh Thành được các thầy tư vấn trong quyển hồ sơ đó, là nên công việc kinh doanh nước uống hiện tại không phù hợp, vì “trong mệnh có hỏa, không hợp làm công việc liên quan đến thủy (nước), nên đầu tư bất động sản, hoặc những khoản dễ sinh lời như chứng khoán”.

Anh kể lại: “Thầy nói dựa trên bát tự ngày tháng năm sinh, lúc ấy tôi tin lắm, cũng định dẹp luôn đại lý đang làm ăn phát đạt”. Nhưng, anh may mắn vì được gia đình, bạn bè khuyên can, nên không làm theo lời các thầy. Thế nên cuối năm 2021 nhiều người thua lỗ chứng khoán, còn đại lý nhà anh vẫn ăn nên làm ra mỗi ngày.

Ánh Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một người trẻ có “niềm tin” vào thế giới tâm linh. Đầu năm 2022, do gặp trục trặc trong công việc và tình duyên, Phương đã tìm đến bói toán thông qua tìm hiểu trên facebook. Cô mua một quyển hồ sơ vận mệnh và được quyển hồ sơ “cảnh báo” người yêu đang ngoại tình vì có “đào hoa tinh chiếu mệnh”, công việc hiện tại không phù hợp nên chuyển đổi, sẽ tìm được chỗ tốt hơn.

Ánh Phương đã rất hoang mang, vì cô và bạn trai dự định giữa năm 2022 sẽ cưới. Thậm chí hai gia đình đã gặp gỡ trước, định ngày xong xuôi. Đến cuối cùng, cô vẫn hủy hôn, khiến cho cả hai gia đình đều vô cùng bàng hoàng trước lý do “thầy phán cảm có sai”.

Đến tháng 3, Phương cũng nghỉ công việc cũ với mức lương tốt và giờ làm thoải mái vì cho rằng nơi đây không hợp với mình. Nhưng sự thực trái ngược hoàn toàn, công việc mới của cô mức lương không bằng nơi cũ, thời gian gò bó, muốn xin nghỉ về quê ăn giỗ cũng khó khăn. Người bạn trai cũ cũng không hề ngoại tình, thậm chí, số tiền em trai cô giấu bố mẹ vay bạn bè bên ngoài cũng được anh trả hộ. Hối hận đã muộn, Phương đành ngậm ngùi tiếc nuối những điều đã mất.

Hiện nay, những người trẻ đi xem bói hầu hết đều đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống như sau: Chuyện kinh tế, tiền bạc; chuyện về tình cảm, hôn nhân, gia đình; về công việc, thăng quan tiến chức hoặc học tập, thi cử; về sức khỏe, bệnh tật; về nỗi sợ hãi bị “côi âm” đeo bám phá hoại cuộc sống.

Với một xã hội đang tạo nên



● Giới trẻ cần phải thận trọng hơn, tránh trở thành nạn nhân của những trò mê tín dị đoan. (Ảnh minh họa)



● Rất nhiều các dịch vụ xem bói dành cho giới trẻ, nhưng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.



● Nhiều người trẻ “khổ” vì mù quáng tin vào bói toán.

những áp lực, mâu thuẫn vô hình về thành công, hoàn hảo thì người trẻ gặp rất nhiều bất an trong tinh thần. Mong muốn mau chóng giải quyết vấn đề, khiến họ tìm đến tâm linh để “bầu vủ”. Theo kết quả Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên gần đây, có 27.6% số người được khảo sát cho biết họ đã trải qua cảm giác rất buồn hoặc thấy mình là người không có ích đến nỗi không thể hoạt động như bình thường. Tỷ lệ vị thành niên và thanh niên đã từng cảm thấy hoàn toàn thất vọng về tương lai là 21.3%,... Năm được điểm yếu đó, nhiều công ty, cá nhân đội mác “tâm linh” để trục lợi từ những người nhẹ dạ, cả tin.

Bí mật đằng sau những bộ hồ sơ cuộc đời

Như hiện nay, có rất nhiều công ty về phong thủy được mở ra, nhưng độ uy tín và đảm bảo không ai có thể kiểm chứng. Cách làm của họ là PR những người đứng đầu, trở thành KOL bằng các video trên Youtube, TikTok, thậm chí livestream xem bát tự miễn phí trên các trang facebook.

Họ có một đội ngũ chuyên

nghiệp để quảng bá, truyền thông, đến khi người thầy phong thủy đã nổi tiếng, có nhiều gói dịch vụ bắt đầu được mở ra, liên kết với nhau. Ví dụ như những bộ hồ sơ vận mệnh cuộc đời một năm, đến năm năm thậm chí trọn đời. Giá thành dao động từ 1 triệu/ bộ đến 10 triệu/ bộ, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng. Mỗi tháng sẽ có khoảng 100 – 200 bộ hồ sơ như vậy, mỗi bộ dài tầm 60 trang, được đóng thành quyển.

Theo tìm hiểu, các công ty phong thủy ở Hà Nội thực sự có nhiều góc khuất. Như, người xem thường nghĩ rằng mình đang được thầy phong thủy xem cho. Thật sự không phải như vậy, bởi họ sẽ để cho các “thực tập sinh” xem bát tự cho khách hàng. Những thực tập sinh này có “tuổi nghề” chỉ vài tháng đến hai, ba năm.

Vì số lượng khách rất đông, nên các “thực tập sinh” không thể xem chi tiết, mà chỉ viết tốt hoặc xấu trong từng tháng. Phần viết thành các bài hoàn chỉnh sẽ được chuyển cho những “người viết” để làm thành các đoạn văn hoặc bài văn. Bản thân những “người viết” này không hề biết

về phong thủy, bát tự, nhưng họ chính là chủ lực trong mỗi bộ hồ sơ vận mệnh của khách hàng. Phần lớn, họ sẽ “tự sáng tạo nội dung” từ chủ đề chính “tốt” hoặc “xấu”.

Cách làm được những “người viết” này truyền nhau, đó là nên viết chung chung, không được nói cụ thể, chi tiết các vấn đề, để nếu hồ sơ có sai, cũng là do gia chủ “hiểu nhầm ý thầy phán”. Chị Trần Kiều Anh – nhân viên cũ tại một công ty phong thủy, cho biết: “Nên có cả mặt tốt và xấu trong mỗi tháng, vì chẳng ai có thể “xuôi chèo mát mái” cả 30 ngày được. Giả dụ nếu xấu thì khuyên khách hàng hạn chế đầu tư kinh doanh, cẩn thận các mối quan hệ và khuyên họ nên đi làm từ thiện”.

Đặc biệt hơn, trong mỗi bộ hồ sơ khi viết, đôi lúc, sẽ được lồng ghép khéo léo các vật phẩm phong thủy để “gợi ý” cho khách hàng. Những vật phẩm này thường có giá vài triệu đồng cho đến gần trăm triệu cho những món như móc khóa, cục chặn giấy, đồng hồ, tượng, thậm chí có kem dưỡng da phong thủy... Xuất xứ “sản phẩm” không biết từ đâu, nhưng theo quảng cáo thì

“được làm phép từ các thầy phong thủy hàng đầu, rất linh nghiệm”.

Chị Kiều Anh cho biết, nếu bị khách hàng phản ánh, sẽ có một đội nhân viên kinh doanh làm việc với những câu dọa dẫm: “Tùy anh/chị thôi, lời thầy phán, anh/chị không nghe, nếu có vấn đề gì thì bọn em sẽ không dám chịu trách nhiệm”.

Tỉnh táo để tránh rơi vào mê tín dị đoan

Khi được phỏng vấn, nhiều bạn trẻ cho biết, họ cảm thấy hoang mang, lo lắng hơn sau khi xem xong những bộ hồ sơ phong thủy. T.N.M (sinh năm 2004, hiện đang sinh sống ở nước ngoài) chia sẻ: “Bố mẹ có đặt làm cho em một bộ hồ sơ phong thủy vào cuối năm. Vốn dĩ em đang bình thường, nhưng thấy bảo năm 2022 là năm xấu với em, gặp nhiều chuyện rủi ro. Cả năm, em thấp thòm lo âu, tháng nào em đọc cũng thấy xấu, chưa làm đã được dự báo là không tốt, nên chẳng làm nữa”.

Nguyễn M.T trú tại Hà Nội (21 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết: “Xem bói xong, em càng cảm thấy hoang mang về tương lai phía trước hơn. Em mua hồ sơ xem bói để tìm định hướng cho tương lai, nhưng chỉ toàn nói tháng này tốt, xấu, và làm ăn, học tập ra sao”. Cuối cùng, dù dành tiền lương cả tháng đi làm thêm để xem bói, nhưng M.T vẫn chẳng thu về kết quả như ý muốn.

Thực tế, hoạt động tâm linh là một nhu cầu văn hóa tinh thần đặc biệt của con người. Hơn nữa, đời sống tâm linh còn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử, trở thành “sợi dây neo” giữ hồn cốt dân tộc. Giống như việc thờ cúng để nhớ ơn ông bà, tổ tiên, hay nhiều người đi chùa, lễ Phật để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Đó đều là hành động tốt, mang đến sự an định cho con người trước cuộc sống đang diễn ra mỗi ngày.

Tuy nhiên, hiện có không ít cá nhân, tổ chức sử dụng tâm linh để tư lợi cho bản thân, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Mới đây, từng có chùa Ba Vàng bị xử phạt vì những hành vi thuyết giảng và tổ chức “lễ thỉnh vong”, “oan gia trái chủ”. Hay là vụ thầy bói Nguyễn Văn Phước ở Bắc Giang đã lừa gạt gia chủ đến 3 tỷ đồng và đã bị bắt.

Điều đó cho thấy, những người trẻ cần phải tỉnh táo hơn trước việc bói toán, để tránh “mất tiền oan”. Đặc biệt, với một thế hệ tiếp xúc với công nghệ hiện đại từ sớm, được coi là những người tự tin, năng động, thì khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, đầu tiên họ cần phải nhìn thực tế vấn đề, chứ không thể lập tức đổ lỗi cho “thế giới tâm linh” để chạy theo những “hồ sơ cá nhân” mù quáng... ANH NHI